

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y

(Trích báo cáo của Cục Thú y tại Hội nghị kiểm soát giết mổ động vật và quản lý buôn bán thuốc thú y ở Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2022)

I. CẤP TRUNG ƯƠNG

1.1. Quản lý về điều kiện sản xuất thuốc thú y

Trước nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quy định về lộ trình thực hiện GMP trong sản xuất thuốc thú y từ năm 2004, nhằm đảm bảo chất lượng thuốc thú y sản xuất trong nước đạt 3 tiêu chí về bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu lực. Do vậy, hiện nay tất cả 83 cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vacxin đã áp dụng và được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) theo nguyên tắc, quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-GMP). Đây là một trong những thành tựu nổi bật nhất của ngành Thú y Việt Nam, điều mà không phải nước nào trong khu vực ASEAN và trên thế giới đạt được.

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y đã có 2 phòng thí nghiệm được Bộ Y tế thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp độ III (cả nước đến thời điểm hiện tại có tổng cộng 5 phòng thí nghiệm đạt cấp III, bao gồm 3 phòng thí nghiệm của cả ngành y tế).

1.2. Quản lý về điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

Cục Thú y là đơn vị quản lý, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y. Tổng số cơ sở nhập khẩu thuốc thú y năm 2021 là 110 cơ sở, nhập khẩu 2.542 loại thuốc thú y (chiếm 56,17% sản phẩm đã đăng ký) của 199 nhà sản xuất, từ 48 nước, có giá trị 135 triệu USD.

1.3. Quản lý về đăng ký thuốc thú y

Công tác đăng ký lưu hành thuốc thú y được quản lý chặt chẽ, tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt, chỉ các cơ sở đã đủ điều kiện sản xuất đạt chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) theo quy định; các cơ sở nhập khẩu thuốc thú y đủ điều kiện nhập khẩu mới được đăng ký lưu hành và các thuốc đăng ký lưu hành được lập hồ sơ cho từng sản phẩm thuốc kèm theo kết quả kiểm nghiệm đạt chất lượng, được Hội đồng khoa học chuyên ngành thuốc thú y xét duyệt chặt chẽ, đề xuất cấp giấy chứng nhận lưu hành theo đúng quy định của pháp luật. Các loại thuốc thú y được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận lưu hành là các sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả.

